

## GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TỪ SỰ KIỆN

# BÁC HỒ VỀ THĂM HÀ TĨNH

SỐ 02 - 2022

BẢN TIN DÂN VĂN HÀ TĨNH

1



*Bác Hồ với thiếu niên Hà Nội năm 1956*

Ảnh tư liệu

***Ngày 15/6/1957, Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh là sự kiện đặc biệt đối với Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh. Đặc biệt ở thời điểm lịch sử và đặc biệt từ giá trị lý luận và thực tiễn về những lời căn dặn của Người.***

Sau chiến thắng chống thực dân Pháp xâm lược, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Hà Tĩnh đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động cải cách ruộng đất và chinh đồn tổ chức. Chủ trương đúng đắn này nhằm tạo điều kiện phát triển sức sản xuất để Hà Tĩnh góp phần vào công cuộc củng cố miền Bắc, phát

triển đất nước. Tuy vậy, giống như nhiều địa phương khác, trong cách thức tiến hành, Hà Tĩnh cũng mắc phải những sai lầm, khuyết điểm.

Với phương châm trong trước ngoài sau, trên trước dưới sau, Hà Tĩnh đã nghiêm túc sửa sai. Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã theo dõi chặt chẽ tình hình ở Hà Tĩnh.

Ngày 15/6/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp về thăm Hà Tĩnh. Chuyến thăm của Người tuy chưa đầy một ngày nhưng đã để lại nhiều ấn tượng đối với Đảng bộ và



Nhân dân tinh nhà; là nguồn động viên to lớn, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Chính phủ; động viên, khích lệ kịp thời cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sửa sai; cùng nhau đoàn kết, chỉnh đốn tổ chức, ổn định tình hình và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong chuyến thăm này, Bác đã gặp và nói chuyện với đại biểu Nhân dân, với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, bộ đội và người dân Hà Tĩnh. Với tình cảm thân ái, bao dung, Bác đã chỉ ra nhiều vấn đề sâu sắc và toàn diện.

Đó là cố gắng sửa sai “cho tốt, gọn”; phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong nội bộ Đảng, giữa Đảng với dân; phát huy tinh thần sáng tạo trong sản xuất nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bài trừ hủ tục, những thói hư tật xấu; bảo vệ của công; ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động... Bác còn nêu một số tấm gương điển hình của con em Hà Tĩnh trong chiến đấu, trong lao động sản xuất.

Những chỉ bảo của Bác (gồm cả khen, chê; cả biểu dương, phê bình nghiêm túc, thẳng thắn) không chỉ có giá trị thời sự ở thời điểm Người về Hà Tĩnh, mà đến nay đó vẫn là ánh sáng soi đường, chỉ lối, nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên và quân dân Hà Tĩnh phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Trước hết, nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ đã ra sức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, đề cao vai trò nêu gương người đứng đầu; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nâng cao ý thức tổ chức

kỷ luật; phòng, chống hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt cần, kiệm để phát triển.

Thực hiện lời Bác dạy: “Phải đoàn kết. Đó là cái gốc”, Đảng bộ đã tăng cường xây dựng và phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân do Đảng lãnh đạo. Thực hiện tốt đoàn kết “trên - dưới” trong Đảng để làm gương, đoàn kết mật thiết “trong - ngoài” giữa Đảng với dân làm cho dân tin và đi theo Đảng; thực hiện đoàn kết nội bộ Nhân dân, đoàn kết lương - giáo, quân - dân, để tạo sức mạnh ổn định và phát triển.

Đặc biệt, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác: “Đảng ta không phải là Đảng làm quan mà Đảng phải lo đời sống cho Nhân dân”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để hoạch định chính sách phù hợp và kịp thời. Thường xuyên chăm lo phát triển kinh tế, tạo ra nhiều công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; chăm lo đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục, những thói hư tật xấu. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân với quyết tâm dân có giàu thì tinh mới mạnh...

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập, Hà Tĩnh đang nỗ lực phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đảng bộ đang tiếp tục vững tay chèo lái, Nhân dân tinh nhà tiếp tục khơi sâu nguồn sức mạnh của ý chí cần cù, sáng tạo, tinh thần đoàn kết... “Cầm nang” cho chúng ta không phải ở đâu xa mà vẫn chính ở trong từng lời dạy của Bác, trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

65 năm trôi qua vẫn vẹn nguyên trong tâm trí mỗi người dân Hà Tĩnh hình ảnh, tình cảm và những lời dạy của Bác. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh biến thành ý chí, quyết tâm bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng nổi bật lên như mong ước của Người.

(Nguồn: Báo Hà Tĩnh)



# PHÁT HUY VAI TRÒ GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, GÓP PHẦN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

PHẠM THỊ THU HÀ  
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

*Trong những năm qua, công tác giám sát và phản biện xã hội luôn được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở chú trọng triển khai thực hiện với mục tiêu góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì lợi ích của Nhân dân.*



*Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà phát biểu kết luận tại cuộc giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp theo Quyết định số 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy” tại thành phố Hà Tĩnh*

**G** iám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; trong những năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội, phát

huy dân chủ trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hàng năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp lựa chọn các nội dung giám sát gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của từng địa phương và đặc biệt liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp

pháp, chính đảng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để xây dựng kế hoạch giám sát, xin ý kiến của Thường trực cấp ủy cùng cấp trước khi triển khai thực hiện, như: Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong huy động nội lực của Nhân dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh trong các trường công lập; công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở; công tác tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; tình hình, thực trạng hoạt động của các hợp tác xã; thực trạng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; giám sát việc thực hiện đầu tư, chi tiêu công, chính sách xóa đói giảm nghèo ở địa phương, công tác an sinh xã hội; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19... Từ năm 2013 đến nay, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức giám sát 3.179 chuyên đề; trong đó: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh giám sát 38 chuyên đề; cấp huyện giám sát 262 chuyên đề; cấp xã giám sát 2.879 chuyên đề; Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn phối hợp với HĐND cùng cấp tổ chức giám sát 2.144 chuyên đề. Hoạt động giám sát được thực hiện bảo đảm quy trình, quy định, từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, báo cáo với cấp ủy phê duyệt và thống nhất với chính quyền, các cơ quan nhà nước có liên quan. Trước khi tiến hành giám sát trực tiếp, Đoàn giám sát thông báo công khai về nội dung, chương trình, kế hoạch, thời gian giám sát, đề cương, biểu mẫu báo cáo giám sát đến các cơ quan, đơn vị được giám sát và các cơ

quan có liên quan. Trên cơ sở các tài liệu, báo cáo của đối tượng giám sát, thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, nghe phản ánh của các thành viên, đoàn viên, hội viên, tiếp thu ý kiến của Nhân dân và tổ chức khảo sát thực tế... làm cơ sở báo cáo, thông báo kết luận giám sát có chất lượng, sát thực, đưa ra những kiến nghị phù hợp. Sau giám sát, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có những kiến nghị kịp thời đề xuất điều chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động thực thi quản lý của Nhà nước.

Ngoài ra, MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong giai đoạn 2013-2021, Ban thanh tra nhân dân tham gia giám sát 3.675 cuộc, kiến nghị xử lý 2.427 vụ việc, được cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết 1.418 vụ việc; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 5.240 cuộc, kiến nghị xử lý 3.120 vụ việc, trong đó 2.786 vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhà thầu và chủ đầu tư xử lý, giải quyết. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều sai phạm giúp cơ quan quản lý nhà nước các cấp, chủ đầu tư phát hiện những sai sót, bất cập trong quá trình thực hiện các dự án để có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh giám sát 156 chuyên đề; Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Thường trực



HDND cùng cấp giám sát 234 chuyên đề. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giám sát, kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự tại các Chi cục thi hành án Dân sự; giám sát, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã.

Hàng năm, Ủy ban MTTQ chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình và sát với tình hình của địa phương, dư luận của Nhân dân. Việc thực hiện phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chủ yếu được thực hiện qua hình thức gửi văn bản phản biện và tham gia ý kiến trong các cuộc họp do cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức; các ý kiến phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cơ bản được tiếp thu. Nội dung phản biện chủ yếu tập trung vào các dự thảo chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, dự thảo quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Trong giai đoạn 2013-2021, đã tổ chức phản biện 2021 dự thảo văn bản với 8.970 ý kiến phản biện. Trong đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh phản biện 56 nội dung, có 352 ý kiến phản biện; cấp huyện phản biện 290 nội dung, có 1.130 ý kiến; cấp xã phản biện 1.675 nội dung, có 6.150 ý kiến phản biện.

Trong những năm qua, công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã và đang phát huy được hiệu quả thiết thực trong một số lĩnh vực được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Tuy nhiên, trong tổ chức giám sát và phản biện xã hội vẫn còn những

hạn chế trong phối hợp và hiệu quả một số nội dung chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát còn chưa thực sự được quan tâm và gặp nhiều khó khăn, bất cập về cơ chế...

Để thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tham mưu cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan nhà nước để hoàn thiện các cơ chế, nâng cao chất lượng thông tin liên quan đến hoạt động giám sát, phản biện, góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục phát huy các hình thức giám sát, phản biện, góp ý. Hướng dẫn cấp cơ sở lựa chọn hình thức giám sát phù hợp, tăng cường hình thức giám sát thường xuyên, đột xuất thông qua ý kiến của nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Đối với MTTQ cấp xã, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực hiện tốt các hình thức phản biện xã hội, tham gia góp ý thường xuyên, đột xuất, định kỳ thông qua các hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, tham gia đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thực hiện tốt việc nắm tình hình Nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, Nhân dân và dư luận xã hội với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, vì lợi ích của Nhân dân./.

**P.T.T.H**



# NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN Ở TỈNH HÀ TĨNH

TRẦN ĐÌNH TRUNG  
Phó Giám đốc Sở Nội vụ



*Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra hướng tuyến trên bản đồ tại các vị trí giao cắt QL 8A với các tuyến đường, khu dân cư, nghĩa trang... đoạn đi qua huyện Thạch Hà*

**T**rong những năm qua, công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tăng cường, đổi mới khá toàn diện, đồng bộ, bám sát và thể hiện rõ, nhất quán quan điểm công tác dân vận của Đảng vì Nhân dân, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của Nhân dân.

Đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/8/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới. Từ đó, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với Nhân dân; từng bước hoàn thiện phương pháp điều hành, quản lý nhà nước; chấn chỉnh lề lối, tác phong, ý



thức, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trước hết, chuyển biến tích cực trong công tác dân vận chính quyền đó là về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác dân vận chính quyền, thực hành dân chủ và phát huy dân chủ ở cơ sở ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành và quán triệt nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân vận chính quyền. Ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/01/2022 về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới đã góp phần đẩy mạnh hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền trong bối cảnh hiện nay.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước các cấp. Các chỉ số đánh giá về cải cách hành chính trong những năm qua không ngừng đà tăng điểm, tăng hạng: Năm 2020 chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 16/63, chỉ số PAPI xếp thứ 5/63, PCI xếp thứ 21/63 (tăng 6 bậc so với năm 2019, là thứ hạng cao nhất mà tỉnh đạt được trong 5 năm trở lại đây), chỉ số SIPAS xếp thứ 11/63 tinh thành. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được chọn là khâu đột phá, theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, quy trình, thủ tục giải quyết. Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh vận hành ổn định, bảo đảm liên thông 3 cấp, phục vụ tốt công tác tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính. Đến

ngày 15/3/2022 đã có 129.469 hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trên hệ thống (đạt tỷ lệ 100%), tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt 99,8%. Thực hiện các giải pháp sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; phong cách làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đổi mới, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, theo phương châm: “*Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin*”.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng, đã giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh, vụ việc tồn đọng, kéo dài ở các địa phương cơ sở. Công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền ở cơ sở với Nhân dân trên địa bàn được triển khai thực hiện tương đối hiệu quả. Trong năm 2021, tổ chức tiếp công dân gần 4.244 lượt người; cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận 3.824 đơn; số đơn thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính là 1.897 đơn, trong đó số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền cơ quan hành chính đã giải quyết đạt tỷ lệ 85,1%.

Phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” trong các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp tiếp tục được đẩy mạnh, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Chính quyền các địa phương trong tỉnh đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, gắn với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức một số cuộc gặp gỡ,



đối thoại quan trọng để thông báo các chủ trương, chương trình, dự án lớn sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh để người dân trong vùng dự án, Toà Giám mục biết, chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc xây dựng và phát triển Hà Tĩnh.

Mặc dù chịu ảnh hưởng tác động của dịch Covid -19, nhưng nhờ làm tốt công tác dân vận chính quyền, trong năm 2021, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách đạt gần 17.000 tỷ đồng, bằng 164% dự toán Trung ương giao; thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều khởi sắc; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; công tác phòng chống Covid-19 được tập trung chỉ đạo, đạt kết quả tốt; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến; niềm tin của Nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố, tăng cường. Kết quả đạt được của công tác dân vận chính quyền trong thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa phương châm *“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”*, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền như: công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị còn có mặt thiếu chặt chẽ, có thời điểm chưa thường xuyên; việc lồng ghép triển khai nhiệm vụ chính trị với công tác dân vận có nơi còn chưa đạt được hiệu quả; công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền có lúc chưa được kịp thời...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, thực hiện tốt phương châm *“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”*. Đây mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả phục vụ. Thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với Ban Dân vận, khối dân vận cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua *“Dân vận khéo”* gắn với chủ đề năm 2022 *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”*. Tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, tạo sức lan tỏa, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo cống hiến cho cộng đồng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng mô hình và biểu dương gương người tốt, việc tốt đối với thực hiện công tác dân vận của chính quyền./.

# PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

NGÔ ĐÌNH VÂN  
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

*Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh bị nhiễm Covid-19 tăng cao đã làm ảnh hưởng sức khỏe, việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, đặc biệt là người lao động trong doanh nghiệp. Trước tình hình đó, các cấp công đoàn đã phát huy, khẳng định vai trò, trách nhiệm, khả năng thích ứng, sáng tạo, linh hoạt với các giải pháp hoạt động cụ thể, vừa động viên, chia sẻ khó khăn với người lao động, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp phòng, chống dịch bệnh và duy trì sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.*



*Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh làm việc với Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV An Việt Phát về việc hướng dẫn đoàn viên, người lao động hoàn tất thủ tục nhận hỗ trợ khi bị nhiễm COVID-19.*

**T**ừ khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát với diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn đã cùng doanh nghiệp, người lao động “vượt khó”. Bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Liên đoàn và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, Liên

đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch. Cán bộ công đoàn các cấp thường xuyên bám nắm tình hình ở cơ sở, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các hoạt động tham gia phòng, chống dịch, nhất là



công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và F1, F0; Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời bổ sung các văn bản chỉ đạo cụ thể về các giải pháp thích ứng, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương, đơn vị với các biện pháp nói lỏng trong phòng, chống dịch bệnh... nhưng vẫn đảm bảo chống dịch hiệu quả, góp phần duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn.

Để kịp thời đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong phòng chống dịch, các cấp công đoàn đã quan tâm công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ, chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm ngặt các quy định của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh, thực hiện thông điệp “5K”; cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ, chính xác, kịp thời, định hướng thông tin dư luận xã hội; phản bác những thông tin xuyên tạc, phản ánh sai sự thật gây hoang mang, lo lắng cho NLĐ trên mạng xã hội; Thường xuyên đăng tải thông tin về các chính sách của chính phủ, của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp, người lao động trên cổng thông tin điện tử, trang facebook, nhóm zalo công đoàn để doanh nghiệp, người lao động biết về các quyền lợi được hưởng và làm hồ sơ để hưởng chính sách; phát huy có hiệu quả thực hiện việc tư vấn pháp luật, hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của đoàn viên trên cổng thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh.

Đồng thời chỉ đạo CĐCS trong doanh nghiệp nhất là CĐCS tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân lao động thành lập Tổ Covid công đoàn, đây là cánh tay

nổi dài của Tổ Covid cộng đồng, hỗ trợ Tổ Covid cộng đồng các xã, phường, thị trấn trong hoạt động phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp; giúp CĐCS, Chủ doanh nghiệp nắm tình hình CNLĐ về an toàn phòng dịch; phân công giám sát, theo dõi theo từng phân xưởng, bộ phận; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo nhiều vòng, lớp (công, phân xưởng, nơi làm việc) tại doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất bền vững. Hiện tại có 549 Tổ Covid công đoàn trong doanh nghiệp, theo đó, mỗi tổ sản xuất thành lập 01 tổ, thực hiện dưới sự quản lý, hướng dẫn của Ban chấp hành CĐCS và hoạt động rất hiệu quả.

Để duy trì sản xuất và sản xuất có hiệu quả, các CĐCS phối hợp với chủ doanh nghiệp phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, vượt khó cùng doanh nghiệp chiến thắng đại dịch góp phần tăng thu nhập cho người lao động, tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp

Bên cạnh đó, các CĐCS đã quan tâm thương lượng với chủ doanh nghiệp nâng giá trị bữa ăn ca bằng hoặc cao hơn quy định Nghị quyết 7c của Tổng Liên đoàn (giá trị trên mức 18.000đồng/suất ăn) nhằm chăm lo sức khỏe cho NLĐ, có sức đề kháng để hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh, bên cạnh đó quan tâm bố trí giãn cách, lệch khung giờ và bàn ăn có tấm chắn giọt bắn trong các bữa ăn ca của công nhân...

Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP, các cấp công đoàn đã hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động làm hồ sơ đề hưởng chính sách theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 116 của Chính phủ,.. Đến nay, có hơn 158.000 lượt người lao động

# LAN TỎA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC QUA SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TẠI HUYỆN KỶ ANH

TRẦN THÀNH NAM  
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy  
Chủ tịch HDND huyện Kỳ Anh

*Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Kỳ Anh trong thời gian qua đã được triển khai một cách bài bản, nghiêm túc và đạt một số kết quả hết sức tích cực. Từ đó tinh thần đoàn kết trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân ngày càng được phát huy; kinh tế, văn hoá, xã hội huyện Kỳ Anh ngày càng nhiều khởi sắc.*

## **Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05**

Là một đơn vị mới thành lập, điều kiện kinh tế xã hội gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh đã đoàn kết vươn lên, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ sở vật chất, kết cấu

hạ tầng được đầu tư xây dựng, khu đô thị mới Kỳ Đồng từng bước được hình thành tạo nên diện mạo mới của huyện. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 108 thôn đạt chuẩn khu dân cư



*Một cuộc sinh hoạt chi bộ chuyên đề của Chi bộ Trường Mầm non Kỳ Thư*



mẫu, 16 sản phẩm OCOP; các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Những thành tích và kết quả đó có sự đóng góp hết sức quan trọng, to lớn của mỗi một tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn huyện, nhất là trong việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện đã tôn vinh 10 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

### Từ chủ trương thành hành động

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” là chuyên đề toàn khóa được lựa chọn nhằm tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác trong giai đoạn 2021-2026.

Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/HU, ngày 15/10/2021 và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đăng ký kế hoạch toàn khóa và năm 2022 để thực hiện, chỉ đạo Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện uỷ xây dựng hướng dẫn các tổ chức đảng, đảng viên đăng ký kế hoạch cụ thể, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng

đơn vị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình thực hiện ba nhiệm vụ nêu trên, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách. Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và những tiêu cực khác gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Với tinh thần quyết liệt, kịp thời, rõ nội dung, rõ việc, đảng bộ huyện đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, khích lệ để mỗi một cán bộ, đảng viên tự đăng ký kế hoạch đạt hiệu quả. Trong đó, chú trọng thực hiện 3 nội dung đột phá được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định: Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Qua đó, tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều phải đăng ký kế hoạch học tập cho mình theo từng mẫu biểu cụ thể phù hợp với vai trò, nhiệm vụ của từng người. Mỗi một cá nhân phải đăng ký 2 chuyên đề (chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm) và đề ra tối thiểu 3 - 5 nội dung phấn đấu; tập trung vào các vấn đề liên quan đến những tồn tại, hạn chế mà đã được chỉ bộ, cấp uỷ, cơ quan chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước (hoặc những mặt còn hạn chế của bản thân) và đặt ra mục tiêu phấn đấu của bản thân đến năm 2025; yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, súc tích và dễ hiểu.



*Sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác ở Chi bộ thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.*

### **Phương pháp, cách làm bài bản, hiệu quả**

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sau khi lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch nộp về chi bộ (đối với đảng viên) và tổ chức hội quản lý trực tiếp (đối với đoàn viên, hội viên) để tổ chức sinh hoạt chuyên đề (SHCD).

Các đảng bộ cơ sở lựa chọn 1 - 2 chi bộ để triển khai sinh hoạt điểm, trong đó tập trung vào 2 nội dung chính: (1) báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05; (2) góp ý kiến bản kế hoạch cá nhân.

Từng cá nhân trình bày kế hoạch học tập và làm theo Bác, chi bộ góp ý giúp cá nhân hoàn thành kế hoạch của mình và nộp về chi bộ hoặc cấp ủy cấp trên để lưu trữ theo quy định. Sau khi tổ chức sinh hoạt điểm thành công, các đảng bộ cho sinh hoạt đại trà và báo cáo kết quả về BTV Huyện ủy qua Ban Tuyên giáo - Dân vận.

Ban Tuyên giáo - Dân vận và Trung tâm Chính trị, là cơ quan chủ trì, tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 05 được chọn là đơn vị sinh hoạt điểm, tiên phong mở đầu cho đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đảng bộ. Việc chuẩn bị, lựa chọn nội dung đăng ký được các đảng viên trong chi bộ hết sức quan tâm, buổi sinh hoạt diễn ra chất lượng, nội dung ngắn gọn, trọng tâm, sát với yêu cầu công việc của từng đảng viên, đơn vị.

Sau khi dự các cuộc sinh hoạt, Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo: Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương phải được thực hiện thường xuyên “như mỗi ngày rửa mặt”. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo” và phải được thể hiện bằng những kết quả tích cực và sản phẩm cụ thể.



## Lan tỏa sâu rộng, thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên

Có thể nói những ngày vừa qua, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo Bác trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong từng chi bộ khối nông thôn, cơ quan, đơn vị, có sức tác động, lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân, “làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội”. (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng). Những câu chuyện về Bác, những việc làm, mộc mạc, giản dị nhưng đầy ý nghĩa của Bác luôn được thể hiện bằng những câu chuyện sinh động hay bằng những thông điệp của các buổi hoặc đợt SHCD. Việc làm này được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện.

Các buổi sinh hoạt trở thành nơi để cán bộ, đảng viên... bày tỏ quan điểm của mình, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc để từ đó tập thể, cá nhân góp ý, bổ sung phương pháp giúp cho từng người nhận thức đầy đủ hơn và có kế hoạch điều chỉnh, khắc phục. Tinh thần chỉ đạo của cấp ủy từ huyện đến cơ sở coi đây không phải là nơi để tìm ra những điểm yếu hoặc cái xấu của nhau để chỉ trích hay công kích mà là đợt sinh hoạt giúp nhau khắc phục, vượt qua những tồn tại, hạn chế với tinh thần cởi mở, động viên, góp ý cùng tiến bộ. Từ đó, làm cho mọi người cảm thấy được chia sẻ, vững tin vào phẩm chất, năng lực của mình. Đồng thời, đợt sinh hoạt cũng nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực và khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân.

Qua các buổi SHCD, nhiều mô hình hay, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực được cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia, nhất là các nội dung về xây dựng nông thôn mới, thực hiện

nếp sống văn minh, ý chí tự lực, tự cường xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng... đối với các chi bộ khối nông thôn; về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nói đi đôi với làm, nâng cao đạo đức công vụ... đối với các chi bộ khối cơ quan. Việc học và làm theo Bác cũng được các địa phương, đơn vị trong toàn huyện gắn chặt với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đến nay, sau 4 tháng phát động đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác đã có 217/280 chi bộ hoàn thành sinh hoạt chuyên đề, 13/25 đảng bộ có 100% chi bộ hoàn thành, theo kế hoạch số còn lại sẽ hoàn thành vào cuối tháng 3.

Có thể nói, qua đợt SHCD về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, từng bước tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa trong Đảng bộ và xã hội, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhằm “kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

# CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

TỪ THỊ HÒA

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê

SỐ 02 - 2022

BẢN TIN DÂN VẬN HÀ TĨNH

15



*Lãnh đạo huyện Hương Khê trực tiếp chỉ đạo khởi công dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại khoảnh 6, tiểu khu 208, xã Hương Thủy*

**T**ập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong ba nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ huyện Hương Khê trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian qua, địa phương đã tập trung kêu gọi nguồn lực triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Quá trình triển khai một số công trình, dự án có liên quan đến đất đai, tài sản của Nhân dân. Để thực hiện thành công khâu giải phóng mặt bằng, công tác vận động tuyên truyền được xác định là

nhiệm vụ quan trọng cần có sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận xã hội là một trong những giải pháp then chốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và triển khai thực hiện các công trình, dự án nói riêng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 10/11/2020 về tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; xây dựng kế hoạch triển khai “Năm dân vận khéo 2020” để chỉ đạo



thực hiện công tác dân vận. Đối với từng nhiệm vụ cụ thể, Ban Thường vụ ban hành các chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp như: Biên soạn các tài liệu, cung cấp thông tin đến các đối tượng thông qua hội nghị, hệ thống truyền thanh, mạng xã hội,...; tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với từng hộ gia đình, từng người dân có liên quan,... để tạo sự đồng thuận, thống nhất triển khai thực hiện.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, thành công trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận chủ trương để triển khai xây dựng các công trình, dự án phải kể đến là việc đưa chợ Huyện đi vào hoạt động (tháng 10/2020), Kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu qua xã Gia Phó (tháng 11/2020); Khu tái định cư phòng, chống ngập lụt tại xã Diên Mỹ, đường Huyện lộ 6, qua xã Hương Thủy, đường Tỉnh lộ 553 qua các xã Hương Trà, Hương Xuân và Hương Lâm (tháng 11/2021), khởi công xây dựng Khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện (tháng 02/2022)..., đây là những công trình, dự án trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện gặp phải một số khó khăn trong đó có một bộ phận nhân dân, hộ tiểu thương chưa đồng thuận với chủ trương của huyện, xã, cá biệt có dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn tập trung của huyện, một bộ phận Nhân dân phản đối gay gắt, đưa ra các yêu sách nhằm cản trở, gây khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Xuất phát từ tình hình thực tiễn Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ tuyên truyền, vận động; chỉ đạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; công khai, thông tin rộng rãi chủ trương, các nội dung, tài liệu liên quan đến dự án trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng, phát sóng, đăng tải các phóng sự, tin, trên Đài truyền hình từ trung ương

đến tỉnh, huyện và các trang mạng xã hội; thành lập các tổ công tác đến tận từng hộ dân có liên quan, nhất là các hộ dân chưa đồng thuận để tuyên truyền, giải thích, vận động trực tiếp. Nhờ đó, mặc dù khi bắt đầu triển khai còn gặp phải sự phản đối, cản trở của một số người dân, tuy nhiên quá trình kiên trì vận động, thuyết phục nhiều công trình, dự án trọng điểm của huyện đã được triển khai, thực hiện thành công, góp phần quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Trong những năm qua, với các chủ trương sát, đúng, quy trình thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật, trong quá trình tổ chức thực hiện cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nên hầu hết các công trình, dự án trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện thuận lợi. Giai đoạn 2020 - 2022, Hương Khê đã triển khai thi công 79 công trình, dự án, người dân đã tự nguyện di dời, hiến gần 600.000m<sup>2</sup> đất, hàng trăm ngàn cây có giá trị, tài sản trên đất và gần 500 ngàn ngày công, với tổng giá trị ước tính trên 160 tỷ đồng.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động trong triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm, như sau:

*Thứ nhất*, nhất quán chủ trương, quan điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các công trình, dự án, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân vì lợi ích chung đảm bảo quy định của pháp luật, không vì lợi ích cá nhân hoặc theo yêu cầu của một số người dân mà không đảm bảo quy định của pháp luật và lợi ích chung của cộng đồng.

*Thứ hai*, phải xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thường xuyên



*Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Hương Khê trò chuyện cùng thôn trưởng thôn 3, xã Hương Liên về công tác vận động nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn*

của cấp ủy. Công tác tuyên truyền, vận động phải được coi trọng, phải đi trước một bước trong suốt quá trình thực hiện, tuyệt đối không chủ quan, nóng vội, hành động duy ý chí dẫn đến phát sinh mâu thuẫn, điểm nóng, làm mất ổn định tình hình.

*Thứ ba*, đối với mỗi nhiệm vụ, mỗi công trình, dự án, cần chỉ đạo thành lập các Tổ tuyên truyền, vận động với thành phần phù hợp. Trong đó, các thành viên phải đảm bảo nắm chắc nội dung, thông tin của nhiệm vụ, công trình, dự án, hiểu rõ nội dung cần tuyên truyền, vận động. Đồng thời, có kỹ năng lắng nghe, thuyết phục, vận động. Huy động, tranh thủ thêm những người có uy tín tại địa phương, cộng đồng dân cư; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên trong quá trình thực hiện.

*Thứ tư*, trong quá trình tuyên truyền, vận động cần chú ý rà soát, phân loại đối tượng; tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân đối với vấn

đề họ chưa đồng thuận, để rồi có giải pháp lựa chọn con người, cách thức tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả.

*Thứ năm*, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “*Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”, đồng thời tăng cường mạnh mẽ công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy hiệu quả vai trò, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

*Thứ sáu*, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, toàn diện, chính sách an sinh xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư/doanh nghiệp và người dân. Kiên định với quan điểm, mục tiêu đặt lợi ích của người dân lên trên hết; kiên quyết xử lý các vi phạm, sai phạm trong triển khai thực hiện các công trình, dự án để tạo niềm tin và ổn định đời sống cho Nhân dân.

**T.T.H**



# PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN CÁC CẤP ĐỒNG HÀNH CÙNG THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP

NGUYỄN HOÀI NAM  
Phó Bí thư Tỉnh đoàn

*Xác định đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn các cấp. Thời gian qua, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm định hướng, đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế, thực hiện ước mơ làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương. Từ đây nhiều mô hình được hình thành mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều ý tưởng táo bạo được “chấp cánh”, một bộ phận thanh niên Hà Tĩnh dần khẳng định vị thế, lợi thế và nghị lực “dám nghĩ, dám làm” của tuổi trẻ.*

**H**à Tĩnh hiện có hơn 24 vạn đoàn viên thanh niên (trong độ tuổi từ 16-30), số thanh niên tập hợp được trên địa bàn là gần 80%. Đây là lực lượng có khát vọng, hoài bão và ước mơ thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp.

Nhằm tiếp sức và nguồn lực cho thanh niên phát triển kinh tế, tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách về khởi nghiệp, lập nghiệp; giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những tập



Mô hình trồng cây thanh Long ruột đỏ của đoàn viên thanh niên huyện Hương Sơn

Ảnh: Đ.N

thể, cá nhân điển hình thông qua website, fanpage, báo đài và trên các trang mạng xã hội... Duy trì và thành lập các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, như: Mô hình câu lạc bộ sở thích theo ngành, nghề, câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế, câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; qua đó chia sẻ thông tin chính sách, kinh nghiệm làm ăn, góp vốn hoặc huy động từ các nguồn lực khác để phát triển sản xuất kinh doanh...

Thường xuyên phối hợp tổ chức hơn 800 hội thảo, các lớp tập huấn và các diễn đàn “*Tư vấn hướng nghiệp*”, “*Trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên thời kỳ chuyển đổi số*”, “*Khơi nguồn khởi nghiệp*”, “*Hành trình đến với trường nghề, làng nghề*”, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyên giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, trang bị kiến thức về khoa học và công nghệ, các cuộc thi “*Ý tưởng khởi nghiệp, sáng tạo*”; hướng dẫn các quy trình, xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, giới thiệu sản phẩm thanh niên; hỗ trợ các nguồn vốn vay ưu đãi của tổ chức Đoàn quản lý; triển khai ứng dụng số i-HR trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm,... thu hút đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên và người lao động tham gia.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn đã phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay hơn 661 tỷ đồng từ nguồn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội; hơn 2,6 tỷ đồng từ nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và gần 800 triệu từ nguồn Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp Hà Tĩnh do Tỉnh đoàn xã hội hóa, quản lý và điều hành... Kết quả đã hướng dẫn xây dựng và phát triển hơn 900 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô, làm ăn hiệu quả, đa dạng trên các lĩnh vực; trong đó có hơn 300 mô hình thanh niên khởi nghiệp sáng tạo có áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất để có những hướng đi mới, lĩnh vực mới sáng tạo, đưa lại hiệu quả cao. Nhiều mô hình đã tham gia Chương trình “*Mỗi xã một sản phẩm*

OCOP”, áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, số hóa sản phẩm, tham gia sâu vào chuyển đổi số để cho năng suất, chất lượng, nâng cao giá thành sản phẩm, quảng bá rộng rãi thương hiệu, giải quyết việc làm cho hàng nghìn đoàn viên thanh niên. *Điển hình như* mô hình “*Cam Bảo Phương*” của anh Đoàn Ngọc Bảo xã Quang Thọ huyện Vũ Quang, mô hình “*Cam hữu cơ thuận thiên nhiên*” của thanh niên Đào Đình Lợi xã Sơn Lộc huyện Can Lộc; mô hình “*Nuôi trồng Nấm Đông trùng hạ thảo*” của anh Nguyễn Thành Luân xã Quang Diệm huyện Hương Sơn... Hay những mô hình mới, ý tưởng kinh doanh mới, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phù hợp với nhu cầu xã hội, tiêu biểu như mô hình “*Không gian làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo kết hợp trưng bày các sản phẩm OCOP*”; mô hình “*Cam sấy dẻo Duy Đức*” tại xã Kim Hoa (Hương Sơn); Mô hình sản xuất “*Trám muối OCOP Hùng Ly*” của Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Ninh (Hương Sơn)...

Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đó là kiến thức, công nghệ, kinh nghiệm, thiếu vốn vay, tính tiên phong, mạnh dạn của thanh niên, việc xây dựng các sản phẩm OCOP, liên kết sản xuất hay như việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong tiêu thụ sản phẩm các mô hình thanh niên còn hạn chế,...

Để hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu và mang lại hiệu quả, thiết nghĩ tổ chức Đoàn các cấp cần chú trọng làm tốt một số giải pháp sau:

*Thứ nhất*, tiếp tục truyền cảm hứng, khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên; định hướng, cung cấp thông tin về những lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của địa phương, những ưu đãi, hỗ trợ của địa phương để thanh niên căn cứ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công việc hiện có nghiên cứu, quyết tâm lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp và khởi sự kinh doanh.



*Thứ hai*, tích cực tham mưu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp, các cơ chế chính sách khuyến khích tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ có nguyện vọng khởi nghiệp, lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương; triển khai chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên; xã hội hóa nguồn lực tiếp tục bổ sung và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi của Đoàn; duy trì và phát triển hiệu quả, thực chất các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã cả số lượng và chất lượng. Các mô hình câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế tại các địa phương.

*Thứ ba*, khuyến khích vận động, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên áp dụng khoa học, kỹ thuật, tích cực chuyển đổi số trong sản xuất, liên kết quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ có hiệu quả đoàn viên thanh niên ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền.

*Thứ tư*, Bên cạnh đó, cần quan tâm đúng mức công tác tư vấn hướng nghiệp cho đối tượng là học sinh Trung học phổ thông, học sinh lớp 9 với nhiều hình thức đa dạng, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; triển khai hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số i-HR. Thông qua việc tổ chức các “Ngày hội việc làm”, “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm”; tổ chức các “Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp”, “Sàn giao dịch ý tưởng” cho các đối tượng thanh niên tiếp cận với các nhà đầu tư, các nhà tuyển dụng.

N.H.N

## PHÁT HUY VAI TRÒ...

(Tiếp theo trang 10)

được hỗ trợ từ các chính sách của nhà nước với tổng kinh phí hơn 186 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí công đoàn, nguồn xã hội hóa, các cấp công đoàn đã hỗ trợ hơn 1600 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, là F0 với số tiền trên 1 tỷ đồng; hiện nay tiếp tục chỉ đạo công đoàn cơ sở hướng dẫn đoàn viên, NLĐ là F0 làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, kịp thời động viên các đoàn viên F1, F0 cách ly tại nhà; các mô hình “Đi chợ hộ” “Tủ thuốc F0” được các CĐCS hưởng ứng thực hiện; phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ các ca bệnh có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn làm hồ sơ hưởng BHXH, cách chăm sóc hậu Covid-19, giúp người lao động chóng bình phục, sớm trở lại doanh nghiệp làm việc.

Từ sự đồng hành của tổ chức công đoàn với doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19 đã góp phần cùng doanh nghiệp duy trì sản xuất, có điều kiện chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, tạo niềm tin để người lao động tiếp tục gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, với tổ chức công đoàn; đồng thời doanh nghiệp tiếp tục ổn định sản xuất, kinh doanh, tránh sự đứt gãy dây chuyền sản xuất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, giúp doanh nghiệp phát triển vững vàng.

Dự báo dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, dịch bệnh tiếp tục xâm nhập các nhà máy, xí nghiệp làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các cấp công đoàn Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đồng hành cùng doanh nghiệp, người lao động trong thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả” đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; tiếp tục phối hợp tích cực với các ngành chức năng, chủ sử dụng lao động, quan tâm chăm lo tốt nhất cho người lao động, chia sẻ kịp thời với người lao động bị nhiễm Covid-19, thích ứng linh hoạt trong điều kiện mới để tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo bước chuyển mạnh mẽ lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

N.Đ.V

## HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HÀ TĨNH:

# PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO, GÓP PHẦN THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC AN SINH XÃ HỘI

TRẦN THỊ HẢI VIỆT  
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

***Học tập và thấm nhuần tư tưởng nhân đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ qua Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối các hoạt động nhân đạo hướng về người nghèo, người yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh.***

**T**hực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho người dân thì dù nhỏ cũng cố gắng làm”; “phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Trong công tác nhân đạo đầy ý nghĩa đó, Hội Chữ thập đỏ đóng vai trò rất quan trọng, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hướng các hoạt động về cơ sở, nhất là những địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, thường xuyên hứng chịu thiên tai, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Các cấp Hội đã gắn kết chặt chẽ việc triển khai nhiệm vụ công tác Hội với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được tăng cường; chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên được nâng cao. Tổ chức Hội đã được phát triển sâu rộng trong toàn tỉnh, số lượng, chất lượng cán bộ, hội viên, thanh, thiếu niên thực chất và đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có 13 Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) cấp

huyện, thị xã, thành phố; 1 chi hội trực thuộc tỉnh và 260 hội cơ sở (trong đó 216 Hội cấp xã, phường thị trấn; 44 trường học); hội viên là 44.446 người, tình nguyện viên 7.768 người; thanh thiếu niên chữ thập đỏ: 148.915 người.

Với phương châm “*Hội Chữ thập đỏ vì mọi người, ở mọi nơi*”, bên cạnh việc đẩy mạnh, củng cố phát triển tổ chức Hội, tăng cường công tác tuyên truyền giá trị nhân đạo, vận động nguồn lực, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động trọng tâm như: công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa ngừa ứng phó thiên tai, thảm họa; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; hiến máu tình nguyện đạt hiệu quả cao.

Công tác xã hội nhân đạo có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong đó nổi bật phong trào “*Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam*” hằng năm tiếp tục được triển khai hiệu quả, sâu rộng, nhất là sau tổng kết 10 năm thực hiện (2008 - 2018) phong trào luôn được sự quan tâm chỉ đạo





*Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ trao tiền mặt hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị tai nạn bom mìn tại Thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc)*

của các cấp Đảng, chính quyền; sự chung tay tham gia ngày càng đông đảo của nhiều cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện... Phong trào ngày càng được nâng cao, có sức sống lâu dài, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiệm kỳ qua các cấp Hội trong toàn tỉnh đã vận động và trao tặng 423.593 suất quà trị giá hơn 175 tỷ đồng, tăng 48,8% so với nhiệm kỳ trước. Cuộc vận động “*Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo*” tiếp tục được các huyện, thành, thị Hội triển khai thực hiện, các cấp hội đã tập trung tuyên truyền, vận động trong Hội viên và nhân dân về ý nghĩa của cuộc vận động, tổ chức rà soát, lập hồ sơ các “*Địa chỉ nhân đạo*”, tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm đăng ký nhận trợ giúp “*Địa chỉ nhân đạo*”. Đối tượng của cuộc vận động hướng nhiều vào người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người già cô đơn, trẻ em mồ côi...

Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa là một lĩnh vực hoạt động

trọng tâm, trọng điểm của các cấp Hội Hà Tĩnh, nên được các cấp Hội triển khai thực hiện một cách tích cực và mang lại nhiều kết quả thiết thực. Công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa gắn liền với các hoạt động tham gia xây dựng cộng đồng an toàn thông qua việc nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, thực hiện các công trình tiêu dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng từ nguồn hỗ trợ các dự án như: Dự án “*Trồng rừng ngập mặn*” tại các huyện ven biển; Dự án “*Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng*”; Dự án “*Ngân hàng bờ*”; Dự án “*Giảm thiểu rủi ro thảm họa khu vực đô thị*”, Đề án 1002 của Thủ tướng Chính phủ....

Điểm mới trong hoạt động phòng ngừa và ứng phó thảm họa nhiệm kỳ qua là chủ động tiếp cận phương thức mới giúp cho các hoạt động hiệu quả hơn, như: áp dụng công nghệ thông tin vào dự báo trong ứng phó thảm họa, áp dụng cách tiếp cận mới chuyển từ bị động sang chủ động; tăng

cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động cấp phát tiền mặt cho người dân. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nối, phối hợp với gần 121 tổ chức trong và ngoài tỉnh, quốc tế để hỗ trợ cho hàng ngàn người dân với tổng trị giá hơn 25 tỷ đồng.

Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân và sơ cấp cứu được đẩy mạnh góp phần cùng ngành y tế hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận với các hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức 20 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, hội viên, Nhân dân, đào tạo chuẩn hóa đội ngũ tập huấn viên, hướng dẫn viên, tiến hành 115 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 49.432 đối tượng là người nghèo, người già cả neo đơn, nạn nhân chất độc da cam. Điểm nhấn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân là các hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh Covid 19 cho người dân trong đó chú trọng công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân về việc thực hiện 5K; kêu gọi, vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ nhu yếu phẩm, các suất ăn miễn phí cho người dân tại các khu cách ly, hỗ trợ tiếp sức cho bà con ở miền Nam về quê tránh dịch với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được triển khai ngày càng sâu rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo từng cấp tổ chức thành công các sự kiện lớn theo chủ đề, chủ điểm mang lại ý nghĩa nhân đạo, nhân văn như chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng”, tổ chức hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4”, chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”... Công tác vận động hiến máu tình nguyện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính

quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã tổ chức 153 đợt hiến máu tình nguyện tiếp nhận 33.345 đơn vị máu (đạt 106,9% chỉ tiêu do Ban chỉ đạo quốc gia giao), tỷ lệ tiếp nhận máu năm sau cao hơn năm trước.

Có thể nói, bức tranh hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp rất đa dạng và phong phú, mỗi cấp hội có những cách làm mới, mô hình hay trong hoạt động kêu gọi và tổ chức các hoạt động cứu trợ với phương châm vừa hỗ trợ khẩn cấp, vừa hỗ trợ sinh kế lâu dài bằng các mô hình sản xuất kinh doanh như mô hình Nuôi gà; mô hình bò; hỗ trợ học bổng cho các em học sinh với một mục đích làm cho người dân có thể thoát nghèo.

Bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tổ chức hội đã huy động được sức mạnh nhân đạo của các cấp, các ngành, các đoàn thể và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện với tổng trị giá hoạt động công tác Hội và phong trào CTĐ trong nhiệm kỳ qua đạt 315 tỷ 233 triệu đồng, trợ giúp cho 730.573 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn vui đi những nhọc nhằn, vươn lên trong cuộc sống và cũng nhờ đó, các giá trị nhân đạo ngày càng được lan tỏa, đã và đang trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống cộng đồng.

Thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, gắn bó với người dân với phương châm thiết thực, hiệu quả. Phát huy tốt vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp những người nghèo, người dễ bị tổn thương vui đi phần nào khó khăn trong cuộc sống; qua đó góp phần chung tay xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh nhà./.

**T.T.H.V**



# ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ

NGUYỄN ĐỨC DANH

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận,  
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố

*Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể thành phố Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực. Nhiều mô hình trên các lĩnh vực đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.*

**B**ám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương và quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã tích cực tham mưu và chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, hàng năm, Ban Dân vận Thành ủy - cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt trong xây

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua kiểm tra đã đánh giá được chất lượng, hiệu quả của việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đã đăng ký, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp khắc phục thời gian tới. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung cao, đến nay, trên địa bàn Thành phố đã có 253 mô hình “Dân vận khéo” được triển khai, phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng.

Đặc biệt nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” về lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được thể hiện khá rõ nét, trong thời gian qua, khai thác tiềm năng, lợi thế



*Ban vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang của tổ dân phố 5 - phường Bắc Hà.*

của địa phương, hệ thống chính trị các cấp thành phố Hà Tĩnh đã tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi... theo chuỗi liên kết, đạt tiêu chuẩn Vietgap, gắn với xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhằm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. Đồng thời, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc huy động các nguồn lực của nhân dân trong đóng góp kinh phí, hiến đất, sức lao động, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Bên cạnh đó, với phương châm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, thời gian qua hệ thống chính trị của thành phố đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình sáng tạo trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” như mô hình vườn ươm, đường hoa, đường điện thấp sáng làng quê của Đoàn thanh niên; cải tạo vườn, xây dựng vườn

mẫu của Hội Nông dân; tuyến đường văn minh đô thị và tự quản của Hội Cựu chiến binh các phường, xã; Chi hội sáng, xanh, sạch, đẹp; mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ... Đồng thời, nhờ phát huy hiệu quả các mô hình “Hòa giải vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở”; mô hình xã hội hóa lắp đặt camera an ninh ở các phường, xã; “Tổ liên gia an toàn tự quản”, “Tổ tự quản đảm bảo an ninh trật tự”, “Tổ dân phố văn minh không có tệ nạn xã hội”... đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, một số vụ việc nổi lên được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua đã tạo thêm sức mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Để phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao



chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

*Một là*, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân vận, đặc biệt là nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác “Dân vận khéo”. Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác dân vận; trọng tâm là Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị 32-CT/TU của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị số 21-CT/Th.U của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong thời gian tới gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

*Hai là*, tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận. Kịp thời cụ thể hoá các văn bản của cấp trên về công tác dân vận bằng các chương trình, kế hoạch, quy định, cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả và có sức lan tỏa, trong đó “Dân vận khéo” tập trung vào các nhiệm vụ phức tạp, việc khó, việc mới, các vấn đề dân sinh tại cơ sở.

*Ba là*, Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh

cải cách hành chính; phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện tốt quy chế đối thoại, quy chế tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách, quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Phát huy rõ nét vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua và xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

*Bốn là*, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở có năng lực phẩm chất chính trị, đạo đức, tận tụy với nhân dân. Tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo lời Bác. Quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế, chính sách động viên đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, dân vận, đoàn thể gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Tin tưởng rằng, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” Thành phố tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI đề ra; tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố Hà Tĩnh trong thời gian tới./.

N.Đ.D

# MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN

TRẦN CAO THẾ

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Hương Sơn

*Làn sóng dịch Covid -19 lần thứ tư bùng phát rộng khắp đã đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã của các địa phương trong toàn tỉnh. Trước tình hình đó, cấp ủy và chính quyền huyện Hương Sơn đã quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, trong đó quan tâm thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân nhằm phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.*

Thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 04/04/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ huyện ủy Hương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân. Đặc biệt, hàng năm Ban Dân vận kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, trên cơ sở đó cấp ủy đảng, chính quyền 25 xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch một cách bài bản, phù hợp với từng địa phương.

Thực hiện Kế hoạch đề ra trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Hương Sơn đã tổ chức được 104 cuộc đối thoại, trong đó có 30 cuộc đối thoại theo định kỳ, 74 cuộc đối thoại đột xuất. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện đã tổ chức được 4 cuộc, trong đó có 2 cuộc định kỳ với hơn 30 lượt ý kiến, phát biểu, phản ánh của nhân dân; cấp xã đã tổ chức được 26 cuộc định kỳ, 70 cuộc đối thoại đột xuất nhằm giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Các ý kiến của Nhân dân chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Quản lý bảo vệ rừng; chế độ chính sách cho cán bộ thôn, tổ dân phố, chính sách đối với thân nhân người có công; quản lý nhà nước về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vấn đề an ninh trật tự, bảo vệ





*Hội nghị tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tại Thị trấn Tây Sơn*

môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,... Đa số các kiến nghị của Nhân dân đã được người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp trả lời hoặc chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết làm rõ tại hội nghị

Nhờ tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, trong thời gian qua, tình hình đơn thư khiếu nại trên địa bàn giảm. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền nắm chắc được thông tin từ cơ sở, trực tiếp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Bên cạnh đó, thông qua việc tổ chức đối thoại, quyền làm chủ của nhân dân đã được phát huy trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời người dân có điều kiện hiểu rõ và chấp hành tốt hơn các chủ trương của Đảng cũng như chính sách, pháp luật của Nhà nước,

tạo niềm tin cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện chưa đạt hiệu quả; một số địa phương thực hiện tiếp xúc, đối thoại còn hình thức, số lượng người dân tham gia chưa nhiều; tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị trong quá trình tiếp xúc, đối thoại còn bị động. Kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số địa phương sau tiếp xúc, đối thoại còn chung chung. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc, đối thoại có lúc còn lúng túng, chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao. Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc, đối thoại chưa được thực hiện thường xuyên.

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu: Một số cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu, cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, có nơi còn có biểu hiện thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm tình hình, dư luận Nhân dân và giám sát quá trình thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân huyện Hương Sơn, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp xúc, đối thoại, nhất là xử lý kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và của Nhân dân về tầm quan trọng của hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, coi công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Hai là, tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, phức tạp; Phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người dân trong công tác tổ chức tiếp xúc, đối thoại. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần tổng hợp ý

kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều kênh; đồng thời tăng cường giám sát thực hiện đối thoại, nhất là việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp sau đối thoại.

Ba là, các địa phương, đơn vị cần làm tốt công tác hòa giải nhằm hạn chế những bức xúc trong nhân dân; tập trung giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân theo thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh.

Bốn là, lựa chọn hình thức, nội dung tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn đồng thời tiếp xúc, đối thoại phải trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc của nhân dân. Cần chú ý phát huy vai trò của người chủ trì hội nghị đối thoại; cần dẫn dắt, gợi mở các vấn đề cấp ủy đảng, chính quyền đang tập trung chỉ đạo, những vấn đề nhân dân quan tâm, tạo môi trường tâm lý thuận lợi cho các đại biểu dự hội nghị đối thoại.

Năm là, thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại đảm bảo quy trình, chất lượng. Quá trình tiếp xúc, đối thoại phải có chương trình cụ thể. Sau khi tiếp xúc, đối thoại phải ban hành thông báo kết luận kết quả tiếp xúc, đối thoại; trả lời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Thực hiện quy trình xử lý kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Sáu là, thường xuyên kiểm tra, giám sát, việc giải quyết kiến nghị, đề xuất của Nhân dân. Hàng năm đánh giá, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp xúc, đối thoại, thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân.

T.C.T



# HUYỆN ĐỨC THỌ TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TRIỂN KHAI CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA ĐỊA PHƯƠNG

ĐƯỜNG THỊ PHÚ

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

*Công tác giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai một dự án, song nhờ phát huy vai trò và vận dụng sáng tạo công tác dân vận để tạo đồng thuận trong nhân dân, “nút thắt” các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Đức Thọ được tháo gỡ thuận lợi, đảm bảo tiến độ.*

**T**rong thời gian qua, trên địa bàn huyện Đức Thọ có rất nhiều dự án lớn, nhỏ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, trong đó phải kể đến Dự án công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, đặc biệt từ năm 2021 đến nay có dự án trọng điểm quốc gia đường cao tốc Bắc - Nam, tuyến đi qua địa bàn huyện Đức Thọ dài 4,9km điểm đầu nối cầu Hưng Đức (tại xã Quang Vĩnh) điểm cuối nối Quốc lộ 8A (tại xã Thanh Bình Thịnh): Tổng diện tích ảnh hưởng 46ha (chiều dài 4,9Km), diện tích phải GPMB 32,73 ha trong đó bao gồm tuyến đường chính, đường gom, khu tái định cư và trạm dừng nghỉ, với 517 hộ ảnh hưởng trên địa bàn 3 xã (Quang Vĩnh, Yên Hồ và Thanh Bình Thịnh).

Xác định được tầm quan trọng của công trình dự án trọng điểm có liên quan đến quyền lợi rất nhiều hộ dân, chính vì vậy, thời gian qua Huyện Đức Thọ đã tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm

của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, đặc biệt đối với các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch di dời dân cư, giải tỏa và xây dựng khu tái định cư, thông tin công khai rộng rãi, kịp thời các chủ trương, chính sách về di dời, giải tỏa cũng như niềm yết công khai giá đền bù, hỗ trợ tái định cư. Thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Để triển khai nhiệm vụ có hiệu quả, Ban Thường vụ (BTV) huyện ủy cũng tập trung chỉ đạo Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Đôn đốc các cấp, các ngành, đoàn thể tích cực gặp gỡ, đối thoại, kịp thời lắng nghe, giải đáp các ý kiến, thắc mắc của người dân, nhất là các hộ có đất bị thu hồi phục vụ dự án. Thông qua công tác dân vận, triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phổ biến và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách áp dụng tại địa phương khi Nhà nước thu hồi đất, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.



*Cuộc họp lấy ý kiến các hộ dân nằm trong phạm vi GPMB đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ) được các hộ dân thống nhất đồng tình.*

Cùng với công tác tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân công phụ trách các địa phương trong vùng dự án thường xuyên theo dõi, trực tiếp đến địa bàn nắm tình hình, chỉ đạo việc tổ chức triển khai công tác GPMB, trực tiếp xuống từng thôn, xóm để thuyết phục, vận động người dân chấp hành, đồng thuận chính sách, chế độ bồi thường, GPMB. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Vận động, thuyết phục cán bộ, hội viên và người dân hiểu, đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác GPMB hay giám sát khi thực hiện các quy định của pháp luật về công tác GPMB. Đặc biệt, lãnh đạo huyện đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại nhằm lắng nghe ý kiến cũng như giải quyết những khó

khăn, vướng mắc của người dân. Cấp ủy chính quyền các địa phương đã chỉ đạo khối dân vận, các “Tổ dân vận” tại địa bàn tuyên truyền cho Nhân dân về các chủ trương, chính sách về di dời, giải tỏa, những nội dung liên quan đến quyền lợi của Nhân dân trong khu vực giải tỏa, di dời. Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề phát sinh qua phản ánh của người dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả vai trò của công tác dân vận, năm 2021 và quý I/2022, toàn huyện Đức Thọ đã triển khai thành công công trình, dự án; bồi thường hỗ trợ tái định cư tại hai xã Quang Vinh và Yên Hồ (nơi có công trình dự án trọng điểm quốc gia đường cao tốc Bắc Nam đi qua) đạt 86% kế hoạch với tổng diện tích đất thu hồi trong năm là 40 ha/46 ha. Trong quý II/2022, Hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện tiếp tục tổ chức họp lấy ý kiến các



hộ dân bị ảnh hưởng tại 33 hộ còn tại tại xã Thanh Bình Thịnh và tiếp tục làm tốt công tác dân vận của cả hệ thống chính trị để hoàn thành kế hoạch đề ra và bàn giao mặt bằng sạch để đảm bảo tiến độ theo quy định.

Qua thực tiễn làm công tác dân vận, chúng tôi đã rút ra một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện GPMB tại các dự án như sau:

Một là, hệ thống chính trị cần vào cuộc một cách đồng bộ với quyết tâm chính trị cao trong công tác bồi thường, GPMB. Trong đó UBND huyện phải theo dõi, chỉ đạo kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, hợp lý, hợp pháp của người dân theo nguyên tắc không phá vỡ chính sách về bồi thường, GPMB. Cán bộ chủ chốt ở địa phương phải cùng với Tổ công tác của huyện thường xuyên trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với nhân dân.

Hai là, cơ chế, chính sách về bồi thường, GPMB, tái định cư phải được công khai, minh bạch. Trường hợp có nhiều hộ dân phản đối hoặc chưa đồng thuận thì cần rà soát, xem lại cơ chế, chính sách áp dụng đã đúng hay chưa để có hướng trao đổi, thuyết phục, giải quyết hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết phù hợp cho từng trường hợp cụ thể, riêng biệt.

Ba là, xây dựng kế hoạch phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động. Trong đó, chú trọng xác định nội dung, thời gian, biện pháp cách làm gắn với cơ cấu thành phần, phân công lực lượng thực hiện phù hợp với địa bàn, phạm vi, đối tượng cụ thể và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Vận dụng tốt phương châm trong công tác dân vận, đó là “Chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, vững chắc”. Công tác dân vận phải tùy theo đối tượng để phân công lực lượng, lựa chọn hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công khai, minh bạch, công bằng, chính

xác, đầy đủ, kịp thời về thông tin của dự án, về thực hiện các chính sách của dự án; về định hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Trong công tác vận động, cần chú trọng tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong gia đình thuộc diện phải GPMB. Tập trung vận động những gia đình có uy tín, có lợi thế trong xã hội, nhằm tạo niềm tin cho nhân dân noi theo.

Bốn là, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân gắn với tổng hợp, báo cáo, đề xuất với các cấp thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc chính đáng phát sinh trong thực tiễn; đồng thời tham mưu, phối hợp, theo dõi việc giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân, đảm bảo công bằng, kịp thời, đúng đối tượng.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm văn hóa huyện làm tốt công tác dân vận về tuyên truyền trong việc mở chuyên mục giải đáp những kiến nghị của nhân dân, tuyên truyền sâu chế độ chính sách của Nhà nước, quy định của tỉnh, của huyện về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nêu gương tuyên dương những hộ đã gương mẫu chấp hành trong GPMB. Phối hợp với các cơ quan tư pháp hướng dẫn nhân dân giải quyết các tranh chấp dân sự trong nội bộ gia đình theo quy định của pháp luật.

Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém việc gì cũng kém, dân vận khéo việc gì cũng thành công”, đặc biệt là trong thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm phải hết sức quan tâm, sâu sát, lắng nghe và xử lý kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của Nhân dân, thật sự phải “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân” để mọi việc đồng thuận và thành công./.

# HỘI PHỤ NỮ VỚI MÔ HÌNH “NGÔI NHÀ XANH” TIẾT KIỆM SINH THÁI: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THÙY DƯƠNG

*Thời gian qua, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội Phụ nữ Hà Tĩnh đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác bảo vệ môi trường. Mô hình “Ngôi nhà xanh” tiết kiệm sinh thái là một trong những mô hình hiệu quả, thiết thực, có tính lan tỏa lớn trong các cấp Hội, góp phần bảo vệ môi trường và gây quỹ hội giúp đỡ hội viên khó khăn.*

**V**iệc xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường là một trong những tác nhân chính dẫn đến suy thoái hệ sinh thái hiện nay, đang là vấn đề cấp bách trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, những thay đổi về hệ sinh thái, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt, đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của con người. Bất cập hơn là việc thu gom, phân loại rác thải đặc biệt là rác thải nhựa, rác thải tái chế trong đời sống bà con nhân dân, đặc biệt là các vùng nông thôn còn nhiều bất cập. Tình trạng vứt bừa bãi, thiếu tập trung, thiếu phân loại các loại rác thải này đang diễn ra phổ biến. Từ thực tiễn đó, mô hình “Ngôi nhà xanh” được hình thành từ ý tưởng của Hội LHPN huyện Hương Sơn.

Với mục đích tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ chung tay thực hiện tiêu chí “3 sạch”, tạo

thói quen phân loại rác thải của chị em. Song song với việc nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc giảm thiểu rác thải nhựa, tổ chức Hội đã sáng tạo xây dựng một ngôi nhà thân thiện đựng các loại rác thải có thể tái chế như: nhựa, kim loại, giấy vụn, vỏ lon, giấy bìa do chị em thu gom. Ngôi nhà đựng phế thải được thiết kế bằng khung thép chắc chắn, lợp mái tôn, bọc lưới sắt xung quanh đảm bảo phù hợp, gọn nhẹ, thuận tiện cho chị em phụ nữ sử dụng và có thể di chuyển. Mỗi “ngôi nhà xanh” sau khi hoàn thành đặt tại điểm công cộng trong thôn, tổ dân phố,



Mô hình thu gom rác thải tái chế của Hội Phụ nữ huyện Vũ Quang



nơi tập trung đông người qua lại do các phân hội, chi hội phụ nữ thôn, tổ dân phố quản lý. Tùy thuộc tình hình cụ thể mỗi tuần hoặc mỗi tháng, khi “Ngôi nhà xanh” đầy phế liệu, Chi hội phụ nữ tại thôn, TDP phân loại mang đi bán, để giúp đỡ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội LHPN xã Sơn Châu Nguyễn Thị Hương Giang cho biết: “Tính đến nay, số tiền thu được từ việc bán phế liệu là gần 30 triệu đồng. Chúng tôi dùng để thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên nghèo; xây hố ủ phân vi sinh, hỗ trợ mua cây giống làm hàng rào xanh, vẽ bích họa đường trục thôn...”.

Nhận thấy hiệu quả của mô hình, nhiều địa phương trong toàn tỉnh cũng đã triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh” và nhận được sự hưởng tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên hội liên hiệp phụ nữ. Thống kê của Hội LHPN huyện Vũ Quang cho hay, từ tháng 7/2021 đến nay, Hội LHPN các đơn vị ở các xã như: Đức Lĩnh, Đức Hương, Đức Bông, Hương Minh, Thị trấn, Quang Thọ với mô hình “ngôi nhà xanh” đã thu gom bán được số tiền hơn 4 triệu đồng. Theo đó, số tiền này đã mua được 400 con gà giống và 50kg thức ăn trao tặng cho 8 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Nghi Xuân – Nguyễn Thị Thu Trang chia sẻ: “Môi trường của chúng ta đang ngày một ô nhiễm vì chất thải, tính trung bình, mỗi ngày một người thải ra môi trường từ 0,8-1,2 kg rác thải. Tác động của mỗi người chúng ta lên hệ sinh thái là rất lớn. Những tác động ấy luôn tùy thuộc vào sự nhận thức và chọn lựa nơi hành vi của mỗi người, chúng ta cần nâng cao nhận thức để bảo vệ cho chúng ta, và cho thế hệ tương lai. Bởi vậy chúng tôi luôn vận động chị em tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây xanh, phân loại rác thải, xây dựng ngôi nhà xanh cho rác tái chế”.

Toàn tỉnh hiện nay có gần 500 mô hình “ngôi nhà xanh” tiết kiệm sinh thái cho nguồn

thu trị giá trên 700 triệu đồng/năm góp phần hỗ trợ kinh phí hoạt động hội và các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình hội viên phụ nữ khó khăn tại các địa phương, từ đó tăng cường sự kết nối, gắn bó giữa hội viên phụ nữ với tổ chức Hội. Tuy số tiền thu được của các đơn vị không lớn nhưng từ khi triển khai mô hình này đã tạo thói quen tiết kiệm trong hội viên, phụ nữ, ý thức thu gom, phân loại rác thải, giữ gìn môi trường sống của chị em hội viên thay đổi rất nhiều, góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Với phương châm “việc làm nhỏ, tác động lớn”, mô hình “ngôi nhà xanh” tiết kiệm sinh thái đang góp phần bảo vệ môi trường, vừa hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hội. Đặc biệt, mô hình cũng đã giúp hội viên, phụ nữ nói riêng và người dân nói chung nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Chị Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Để phát huy hiệu quả tính bền vững, lan tỏa của mô hình, trong thời gian tới, Hội LHPN Hà Tĩnh sẽ chỉ đạo nhân rộng mô hình này tại 100% chi, tổ Phụ nữ gắn với xây dựng, củng cố các mô hình, CLB xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, tổ nhà sạch vườn đẹp, 10 hộ liền kề; chỉ đạo Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh nhân rộng tại các cơ quan, đơn vị”.

Đây tuy là mô hình không mới nhưng có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với từng địa bàn dân cư. Những “ngôi nhà xanh” này vừa tạo ý thức cho người dân hình thành thói quen phân loại rác thải hàng ngày, giảm áp lực cho các địa phương trong việc thu gom, quản lý rác đang bị quá tải. Qua hoạt động thực tiễn khẳng định vai trò, trách nhiệm của hội viên hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặt khác, đây là cách làm sáng tạo nhằm tuyên truyền, giáo dục trực quan, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

T.D

# BÍ THƯ TRẦN VĂN ĐOÀI NGƯỜI HẾT LÒNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN

LÊ THƠ

SỐ 02 - 2022

BẢN TIN DÂN VĂN HÀ TĨNH

35

**Hơn 10 năm giữ vai trò người đứng đầu của xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tài sản lớn nhất Trần Văn Đoài (sinh năm 1968) - Bí thư Đảng ủy nhận được đó là sự yêu quý, mến phục và niềm tin to lớn mà người dân Vượng Lộc gửi gắm. Từ già đến trẻ đều nhắc đến Bí thư Đảng ủy Trần Văn Đoài bằng cái tên triu mến “Ông Đoài Bí thư”. Ông chính là người góp phần kết nối mới đoàn kết lương giáo ở địa bàn có hơn 8.500 dân, trong đó có gần 20% đồng bào Công giáo trong toàn xã.**

## **Gần dân để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân**

Năm 1991, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê, ông Trần Văn Đoài tham gia hoạt động ở địa phương. Ban đầu ông chỉ tham gia công tác đoàn ở thôn, sau đó được tin nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã, trực Đảng rồi đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc. Năm 2010, ông được Đảng bộ và Nhân dân xã Vượng Lộc tin nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã. Vinh dự, tự hào nhưng trọng trách đặt lên vai người đứng đầu cũng hết sức lớn lao bởi lúc đó, đời sống người dân Vượng Lộc hết sức khó khăn, địa phương xếp loại yếu kém trong toàn huyện. Làm thế nào để khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng “thương hiệu mới”, diện mạo mới cho Vượng Lộc luôn là điều ông Đoài trăn trở.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới, ông Đoài đã bắt tay thực hiện mục tiêu xây dựng khối đoàn kết trong Đảng bằng việc phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi kế hoạch, hoạt động. Nhiều năm gần bó cơ sở, ông rút ra bài học kinh nghiệm quý giá, đó là phải thường xuyên gần dân, lắng nghe dân nói, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó mới có thể đưa ra những chủ trương sát với thực tế, hợp tình, hợp lý để bà con nghe và làm theo.

Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Đoài dành một nửa quỹ thời gian làm việc để về với cơ sở. Dấu chân ông Bí thư in dấu khắp nẻo đường ở 11 thôn xóm với hơn 2.300 hộ gia đình. Ông nhớ như in hoàn cảnh từng nhà, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ khó khăn để tìm cách hỗ trợ, giúp đỡ. Từ suy nghĩ làm được gì có lợi

cho dân thì cứ làm, hơn 10 năm qua, ở cương vị người đứng đầu xã, ông đã kết nối, kêu gọi các nguồn làm 100 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, riêng năm 2021, ông đã kết nối làm được 17 nhà. Có những lúc hết nguồn xã hội hóa, ông còn mang tiền lương để chia sẻ cùng các hộ dân để làm xong nhà ở có các gia đình khó khăn.

Chia sẻ niềm vui được sống trong ngôi nhà được xây dựng nên từ tình làng, nghĩa xóm, từ sự kết nối kêu gọi và khởi xướng của Bí thư Đoài, chị Nguyễn Thị Dần (thôn Đông Mỹ) nhớ lại: “Cách đây 2 năm, thầy gia cảnh tôi khó khăn, căn nhà dột nát, xuống cấp, ông Đoài đã kết nối kêu gọi nguồn hỗ trợ giúp tôi làm nhà. Tuy nhiên, lúc ấy, tôi cũng chưa biết vay mượn thêm ở đâu, nên ước mơ xây nhà đành gác lại. Mãi đến gần cuối năm 2021, khi kết nối được nguồn hỗ trợ của tỉnh, ông Đoài lại đến bàn bạc, động viên tôi. Ông đã trích tiền lương cho tôi vay 3 triệu, đồng thời kêu gọi bà con lối xóm, anh em họ hàng hỗ trợ ngày công, tiền của. Căn nhà mơ ước của gia đình tôi được hoàn thành nhờ sự khởi xướng, hết lòng vì người dân của ông Đoài.

Người dân xã Vượng Lộc đã quen thuộc với hình ảnh ông Bí thư đến từng hộ gia đình để động viên phát triển kinh tế, hướng dẫn cho họ từng phần việc cụ thể để có được cuộc sống tốt hơn. Hôm nay, họ thấy ông ra đồng để trao đổi với bà con về việc chuyển đổi ruộng đất, quy trình sản xuất mới; ngày mai lại thấy ông có mặt ở thôn tham gia làm đường, xây dựng bờ rào, tường bao, trồng cây...

“Về với dân, cùng ở, cùng làm với bà con mới học hỏi và biết thêm được nhiều điều, nghe được những thông tin phản ánh đa chiều, bổ



ích. Cũng từ những góp ý, chia sẻ của bà con đã giúp tôi nhìn lại bản thân mình, hoàn thiện mình hơn trong quá trình công tác” - Bí thư Đoàn cho hay.

### **Nêu gương người đứng đầu, nói đi đôi với làm.**

“Nói đi đôi với làm, đã làm là phải làm thực chất, không làm màu”, là quan điểm, suy nghĩ, tinh thần chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy xã đối với cán bộ, đảng viên cũng như các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn. Tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu, dám nghĩ dám làm của ông đã “tiếp lửa” phong trào xây dựng NTM ở Vượng Lộc. Những hành động, việc làm của ông cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ và chung tay của linh mục quản xứ. Người dân đã hiến tặng hàng ngàn m<sup>2</sup> đất và tài sản trên đất, tham gia hàng chục ngàn ngày công, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Năm 2021, Vượng Lộc đã huy động hơn 15 tỷ đồng để thực hiện các phần việc: nâng cấp trường học, trụ sở làm việc, mua sắm thiết bị tại các nhà văn hóa, cụm loa; xây dựng và mở rộng trên 15 km đường bê tông, đường trục thôn, hơn 8,7 km mương, rãnh thoát nước... Xã cũng đã xây dựng thêm 4 khu dân cư kiểu mẫu, 67 vườn mẫu... Đời sống bà con được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đến tháng 12/2020 đạt 36,4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,81%.

Năm 2021 đánh dấu bước chuyển mới của Vượng Lộc trong quá trình đưa Nghị quyết 01 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2025 của BTV Huyện ủy vào cuộc sống, tạo nên bước đột phá trên đồng ruộng. Để có được những cánh đồng thửa lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Đoàn đã dẫn dắt và “tiếp lửa”, phải đi nhiều, nói nhiều, lăn xả vào công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, “xắn tay” cùng “gỡ khó” với cán bộ thôn và nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc Lê Viết Cương cho hay: “Vướng mắc lớn nhất của địa phương trong việc thực hiện phá bờ vùng, bờ thửa, hình thành những cánh đồng lớn đó là làm thế nào để vận động bà con di dời, cát bóc mả có chủ và vô chủ trên đồng ruộng. Để



*Bí thư xã luôn có mặt tại cơ sở, động viên, khích lệ người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.*

tháo gỡ khó khăn về vấn đề tâm linh này, ngoài việc gặp mặt, làm việc với các họ tộc, với linh mục quản xứ và người dân, Bí thư Đoàn cùng với BTV Đảng ủy xã đã chủ trì 23 cuộc họp với cán bộ, đảng viên, thôn xóm, Nhân dân để bàn bạc, thống nhất. Ngày đầu thực hiện việc cát bóc mả, đưa về nơi quy tập mới, nhiều người e ngại không dám làm lễ. Bí thư Đảng ủy đã nhận luôn vai trò chủ trì, lo các thủ tục về tâm linh.

Sự lăn xả, hết lòng vì việc chung của người đứng đầu đã khơi thông những suy nghĩ còn vướng mắc trong cán bộ, đảng viên và người dân các thôn. Theo đó, trong năm 2021, Vượng Lộc đã di dời, cát bóc được gần 1.000 ngôi mộ trên đồng ruộng. Đó là cơ sở, tiền đề để vụ xuân năm 2022, xã mạnh dạn thực hiện chuyển đổi ruộng đất trên diện tích 150 ha (vượt kế hoạch huyện giao 50 ha). Đây cũng là một trong những đơn vị dẫn đầu của Can Lộc trong việc thực hiện Nghị quyết 01.

Thành quả mà xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc có được hôm nay ngoài nỗ lực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, có vai trò đặc biệt quan trọng của Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Đoàn. Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Đoàn đã được nhận nhiều giấy khen của Huyện ủy, UBND huyện; năm 2014, được UBND tỉnh tặng bằng khen; năm 2019, Trung ương Hội Khuyến học, Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng bằng khen. Đặc biệt, thành quả lớn nhất là ông đón nhận được tình cảm yêu mến, niềm tin của nhân dân địa phương gửi gắm và trao tặng.

**L. T**

# GÓP BÀN VỀ PHẨM CHẤT, KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ DÂN VẬN HIỆN NAY

NGUYỄN VĂN LÀNH

SỐ 02 - 2022

BẢN TIN DÂN VẬN HÀ TĨNH

37



*Bác Hồ gặp mặt và nói chuyện với cán bộ, đồng bào Hà Tĩnh ngày 15/6/1957*

*Ảnh: Tư liệu*

Công tác dân vận (CTDV) là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, là một điều kiện quan trọng góp phần đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và toàn xã hội, tạo nên mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân. CTDV là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trực tiếp nhất là đội ngũ làm công tác dân vận. Muốn làm tốt CTDV, đội ngũ cán bộ dân vận phải hội tụ những phẩm chất cần thiết như bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, có uy tín cao, thuyết phục giỏi, khéo tuyên truyền, khả năng tập hợp, vận động quần chúng. Sinh thời Bác Hồ đã chỉ rõ: “Người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, miệng nói, tay làm”.

Trong những năm qua, đội ngũ làm CTDV được bổ sung, tăng cường cả số lượng

và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, có khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng, lắng nghe, nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, gần gũi với nhân dân, nói đi đôi với làm, giản dị, khiêm tốn, học hỏi quần chúng. Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm CTDV, điều kiện chính sách, điều kiện phương tiện cũng luôn được quan tâm.

Dù cho nhiều cố gắng nhưng CTDV chưa làm được như Bác dạy. Vẫn còn không ít tình trạng cán bộ công chức quan liêu, xa dân, không lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân, phai nhạt tư tưởng, đạo đức xuống cấp, thiếu khả năng tuyên truyền thuyết phục... dẫn đến công tác vận động nhân dân



còn nhiều hạn chế. Vì vậy, cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo mục tiêu chung thì mỗi cán bộ làm CTDV cần rèn luyện một số phẩm chất nền tảng sau:

**Một là, thường xuyên nâng cao uy tín của người làm CTDV:** Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là phẩm chất hàng đầu của cán bộ làm CTDV. Bởi để được quần chúng tin tưởng, hiểu và làm theo thì nhất định người cán bộ đó phải có uy tín, đó là những phẩm chất năng lực có tác dụng thuyết phục, cảm hóa, thu hút người khác. Muốn có được phẩm chất này đòi hỏi cán bộ làm CTDV phải rèn luyện, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích nhân dân cao hơn lợi ích cá nhân. Nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng. Cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm dân vận ở các địa phương, bởi đây là những người trực tiếp thực thi chính sách, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là những người thường xuyên giao tiếp với chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng trưởng bản và những người có uy tín ở cơ sở, vì vậy nếu cán bộ không có đủ uy tín sẽ không thể vận động được nhân dân.

Bên cạnh đó cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Kiên quyết bố trí những người không đủ năng lực, trình độ và không đủ uy tín làm công tác dân vận. Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa IX đề ra là “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Cán bộ có gần dân sẽ tránh được căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, mới hiểu được tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân, mới tham mưu đúng, trúng cho cấp ủy, đảng, chính quyền những chủ trương, chính sách phù hợp với lòng dân. Cán bộ dân vận là người làm mọi việc vì hạnh phúc của nhân dân “việc gì có lợi cho dân thì cương quyết làm, việc gì có hại cho dân thì cương quyết tránh” như lời Bác Hồ đã dạy.

**Thứ hai, đội ngũ làm công tác dân vận phải giỏi thuyết phục:** Trong quá trình tiến hành tuyên truyền, vận động quần chúng nhất thiết mỗi cán bộ phải giỏi thuyết phục, đó là sự tác động trực tiếp vào ý thức, hành vi của quần chúng bằng lời nói và việc làm sinh

động, bằng các sự kiện thực tế, khiến mọi người hiểu rõ chân lý, tin tưởng và quyết tâm hành động. Cán bộ làm CTDV phải khéo léo trong tiến hành giải thích, chứng minh bằng những luận cứ, luận chứng khoa học, bằng những dữ liệu, sự kiện, tài liệu thực tế để chứng minh cho vấn đề mình muốn truyền đạt là đúng đắn, là có cơ sở. Bên cạnh đó phải bằng những lập luận khoa học để bác bỏ những nhận thức, quan điểm, hành vi sai trái; hình thành và củng cố những nhận thức, quan điểm, niềm tin đúng ở nhân dân. Ở kỹ năng này cần thuyết phục cả ở lời nói và việc làm, phải thống nhất trong nhận thức và hành động.

**Ba là có kỹ năng tuyên truyền khéo léo và hiệu quả:** Muốn tiến hành CTDV hiệu quả nhất thiết phải khéo tuyên truyền. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của người cán bộ làm CTDV, là vấn đề cơ bản nhất chi phối trực tiếp đến nhận thức, thái độ, hành vi của các tổ chức, lực lượng làm CTDV. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để đạt hiệu quả tuyên truyền, cán bộ dân vận cần nắm vững đối tượng, phải nâng cao khả năng dùng ngôn ngữ phù hợp với địa phương, vùng miền, dân tộc. Người chỉ rõ: “Dân chúng không nhất luận như nhau, trong dân chúng có nhiều tầng lớp khác nhau, trình độ khác nhau...”. Do đó mỗi cán bộ làm CTDV phải không ngừng nâng cao kỹ năng tuyên truyền, mà cụ thể là phải nói được làm được, bởi theo “một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Công tác dân vận vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. Do đó, mỗi cán bộ làm CTDV phải không ngừng bồi dưỡng phẩm chất, hoàn thiện các kỹ năng dân vận. Cần phải kiên trì, nhẫn nại, giữ vững lập trường, quan điểm, đồng thời biết vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh, trường hợp, con người cụ thể. Đó cũng chính là nhằm thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận khéo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận hiện nay.

N.V.L



# Về thăm nhà Bác

ĐỨC TRUNG

Về thăm nhà Bác hôm nay  
Gió reo trong nắng hàng cây thì thăm  
Ngôi nhà sàn đó quen thân  
Lối đi còn dấu bước chân của Người  
Bờ ao nơi Bác vẫn ngồi  
Đàn Rô phi đến đợi Người cho ăn  
Lao xao đàn cá bơi nhanh  
Thương con Rô nhỏ lượn quanh bóng dừa  
Con đi theo lối mòn xưa  
Thăm cây vú sữa sớm trưa nhớ người  
Vẫn đơm trái ngọt cho đời  
Cây rung khe khẽ nhớ Người trồng cây  
Lòng con ngào ngạt hương say  
Nhìn quanh thảng thốt đó đây bóng Người  
Bao năm rồi đó Bác ơi !  
Mà con ngỡ Bác mới rời đi xa...!  
Ra về lòng những thiết tha  
Chúng con thành kính kết hoa dâng Người.

TRƯƠNG QUỐC ĐÌNH

## Điệu lăm vòng thăm tình Lào - Việt

Em gái Lào múa điệu Lăm - vòng  
Bàn tay xoè năm ngón

Như bông hoa Chăm- pa đỏ thắm  
Thấp tin yêu bằng ngọn lửa hồng

Em cùng tôi múa điệu Lăm - vòng  
Năm, mở bàn tay nói lời đính ước

Thắm tình hai đất nước  
Hai mái nhà một nóc Trường Sơn

Đã từng bên nhau những ấm, lạnh, vui, buồn  
Sẻ chia từng bát cơm, manh áo

Kề vai nhau chung chiến hào chiến đấu  
Vì Độc lập, Tự do chia cả máu của mình

Và hôm nay chan chứa nghĩa tình  
Tay trong tay ta say điệu múa

Trái tim lại thêm lần thấp lửa  
Thủy chung hai dân tộc Việt - Lào

Giữa Lăm - vòng em đẹp làm sao  
Thắm đỏ Chăm - pa, ta đi vào hội

Sợ chỉ cổ tay thay lời muốn nói  
Rằng “yêu nhau mấy núi cũng trèo”\*

\* Thơ Bác Hồ



# CHIẾN THẮNG 30/4 MÃI ĐI VÀO...

(Tiếp theo Bìa 4)

SỐ 02 - 2022

BẢN TIN DÂN VĂN HÀ TĨNH

40

Chiến thắng 30/4 là chiến công oanh liệt của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Phát huy tinh thần cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc ta lại vận dụng một cách sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu to lớn.

Một là, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu của Đại thắng mùa Xuân 1975, động viên toàn thể dân tộc Việt Nam vững bước trên con đường xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao cả của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng được phát huy trên tất cả các lĩnh vực, như: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và an ninh chính trị, lao động sản xuất, nghiên cứu, học tập, xả thân cứu dân trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Hai là, phát huy cao độ tinh thần quyết chiến quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân 1975 để vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không chịu tụt hậu, từng bước tiến kịp thời đại, đưa đất nước ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trên thế giới. Khát vọng chính đáng đó của dân tộc, cũng thiêng liêng và mãnh liệt như ý chí giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực chủ yếu, là nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp đổi mới. Trên tinh thần đó, toàn dân đoàn kết, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, chung sức, đồng lòng xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phồn thịnh.

Bốn là, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy nội lực của đất nước với sự giúp đỡ, hợp tác với các nước, tận dụng triệt để các nguồn lực trong và ngoài nước; giải quyết hài hòa các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế đất nước, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Năm là, phát huy Đại thắng mùa Xuân 1975 vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ nối tiếp xứng đáng sự nghiệp của các thế hệ đi trước trong điều kiện mới, xung kích tiến công vào khoa học và công nghệ, vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ con người, mà trước hết là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng tầm văn hóa trong cuộc sống, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và các hoạt động văn hóa, xã hội, trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh và quốc phòng.

Sáu là, phát huy tri thức, kinh nghiệm quân sự, công tác tư tưởng trong Đại thắng mùa Xuân 1975 vào bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta hiện nay. Quốc phòng vững mạnh sẽ góp phần trực tiếp vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, xã hội, bảo đảm và tạo điều kiện quan trọng cho việc thực hiện những mục tiêu cốt lõi và chiến lược của đất nước. Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho mọi công dân nhằm khơi dậy, khích lệ, phát huy những giá trị truyền thống yêu nước của dân tộc trong điều kiện lịch sử mới./.



Bản tin



# Dân vận



BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY HÀ TĨNH



*Kỷ niệm*

**132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2022)**  
**65 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM HÀ TĨNH (15/6/1957 - 15/6/2022)**

SỐ 02  
2022





**132 NĂM NGÀY ĐINH CHIẾU TÍCH NHỞ CÁC MẠCH (15/5/1890 - 15/5/2022)**  
**132 NĂM NGÀY ĐĂNG NHỞ ĐẾ TRẦN HÀ TĨNH (15/4/1891 - 15/4/2022)**

**TRỤ SỞ  
SỐ 6 - ĐƯỜNG NGUYỄN THIỆP  
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH**

**ĐT: 02393.858.676 - 02393.693.286**

Email: [bdtvuhatinh@gmail.com](mailto:bdtvuhatinh@gmail.com)

**\* Chịu trách nhiệm xuất bản  
Trưởng Ban Biên tập**

**TRƯƠNG THANH HUYỀN**  
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận  
Tỉnh ủy

**\* Ban Biên tập:**  
**NGÔ VĂN HUỲNH**  
**NGUYỄN HẢI NAM**  
**NGUYỄN ĐÌNH DŨNG**

**\* Thư ký:**  
**CHU HOÀI**

**\* Trị sự**  
**THU HẰNG**

**\* Bìa 1: Lãnh đạo Hà Tĩnh  
chúc tết cổ truyền Bunpimay  
tỉnh Savannakhet**

Ảnh: Nguồn B.H.T

*In 3.000 cuốn khổ 19x26,5 cm.  
Tại Công ty CP In Hà Tĩnh.  
Giấy phép xuất bản số 11/  
GPXBTT, ngày 11/3/2020 của  
Sở Thông tin và Truyền thông.*

## MỤC LỤC

- 1 Giá trị lịch sử từ sự kiện Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh  
(Nguồn: Báo Hà Tĩnh)
- 3 Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần tham gia xây dựng đảng, chính quyền  
**PHẠM THỊ THU HÀ**
- 6 Những chuyển biến tích cực trong công tác dân vận chính quyền ở tỉnh Hà Tĩnh  
**TRẦN ĐÌNH TRUNG**
- 9 Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn ở các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh trong tình hình mới  
**NGÔ ĐÌNH VÂN**
- 11 Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác qua sinh hoạt chuyên đề tại huyện Kỳ Anh  
**TRẦN THÀNH NAM**
- 15 Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần thực hiện thành công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Hương Khê  
**TỪ THỊ HÒA**
- 18 Phát huy vai trò của tổ chức đoàn các cấp đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp  
**NGUYỄN HOÀI NAM**
- 21 Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh: Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội  
**TRẦN THỊ HẢI VIỆT**
- 24 Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố  
**NGUYỄN ĐỨC DANH**
- 27 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân huyện Hương Sơn  
**TRẦN CAO THẾ**
- 30 Huyện Đức Thọ tiếp tục phát huy vai trò công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình dự án trọng điểm của địa phương  
**ĐUỜNG THỊ PHÚ**
- 33 Hội Phụ nữ với mô hình “ngôi nhà xanh” tiết kiệm sinh thái: Giải pháp góp phần bảo vệ môi trường  
**THÙY DƯƠNG**
- 35 Bí thư Trần Văn Đoàn người hết lòng phục vụ Nhân dân  
**LÊ THƠ**
- 37 Góp bàn về phẩm chất, kỹ năng cần thiết của đội ngũ cán bộ dân vận hiện nay  
**NGUYỄN VĂN LÀNH**
- 39 Trang thơ









11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, xe tăng của quân giải phóng húc đổ cánh cổng dinh tổng thống ngụy (nay là Dinh Thống Nhất)

Ảnh: Tư liệu

## CHIẾN THẮNG 30/4 MÃI ĐI VÀO LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc Mỹ có tiềm lực rất mạnh, âm mưu bá chủ thế giới, từng bước khẳng định sự có mặt ở Đông Dương. Sau thất bại của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, chủ nghĩa thực dân cũ sụp đổ, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân mới, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Vào thời điểm này trên thế giới đã phân chia thành hai hệ thống đối đầu gay gắt bằng cuộc “Chiến tranh lạnh” và chạy đua vũ trang quyết liệt. Hệ thống chủ nghĩa xã hội, phong trào công nhân ở các nước tư bản, phong trào giải phóng dân tộc ở khắp nơi trên thế giới dâng cao. Ở trong nước, sau chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc được giải phóng và bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam vẫn dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền ngụy Sài Gòn. Đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trở thành nhiệm vụ thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi đi vào lịch sử, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Nó thể hiện ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, từ cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã trải qua 21 năm, là cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và nhiều thử thách, cam go, ác liệt

nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã đương đầu với tên đế quốc giàu mạnh nhất và hung bạo nhất trong phe đế quốc. Cuộc kháng chiến này phải trải qua nhiều giai đoạn, phải đối phó lần lượt với các kế hoạch chiến lược của đế quốc Mỹ. Đó là 05 giai đoạn: 1. Từ tháng 7/1954 đến hết năm 1960, ta tập trung đấu tranh giữ gìn lực lượng, chuyển dần sang thế tiến công, làm thất bại bước đầu phương thức chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ; 2. Từ đầu năm 1961 đến giữa năm 1965, ta giữ vững và phát triển thế tiến công, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ; 3. Từ giữa năm 1965 đến hết năm 1968, Đảng phát động toàn dân chống Mỹ cứu nước, đánh bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ ở miền Nam, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ nhất ở miền Bắc; 4. Từ năm 1969 đến 1973, quân và dân ta phát huy sức mạnh chiến đấu Việt Nam - Lào - Campuchia, làm thất bại một bước chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân lần thứ hai ở miền Bắc, tạo thế mạnh trong đàm phán; 5. Từ cuối năm 1973 đến ngày 30/4/1975 là giai đoạn tạo thế và lực, tạo thời cơ, kiên quyết tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

(Xem tiếp trang 40)